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KTC คงเป้าก�าไรปี62 โต10-15% 

พร้อมประเมินยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต H2/62

ดีต่อเน่ืองจาก H1/62 ท่ีโตกว่า 10%

PTT เผยปัจจุบัน PTTOR 

อยู่ระหว่างด�าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ 

เพ่ือเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น

 นายชุติเดช ชยุติ Chief 
Financial Officer  บริษัท บัตรกรุง
ไทย จ�ากัด (มหาชน) KTC เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ คงเป้าก�าไรสุทธิปี 2562 เติบโต 10-15% 
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 5,139.59 ล้าน
บาท โดยในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 
2,913 ล้านบาท ขณะที่คาดว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิต (Spending) ในช่วงครึ่งปีหลัง (H2/62)   น่า
จะมีโมเมนตัมที่เติบโตดีต่อเนื่อง จากครึ่งปีแรก
(H1/62) ที่ยอด Spending อยู่ที่กว่า 10% ดีกว่า
อุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ประมาณ 8% และโดยปกติใน
ไตรมาส3 และไตรมาส4 ของปีก็จะเป็นไตรมาสที่การ
จับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ   
โดยเฉพาะไตรมาส4 จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี  
 "เป้าหมายผลประกอบการปีนี้เราตั้งเป้าก�าไร
โตประมาณ 10-15% ไตรมาส 1/62 ที่ประกาศไป
ตัวเลขค่อนข้างดี ซึ่งอาจจะท�าให้นักลงทุนมีความ
คาดวังว่าจะเป็นแบบนั้นตลาดทั้งปี แต่อย่างไร
ก็ตามผลประกอบการก็มีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็

ยังเชื่อว่ายังอยู่ในเป้าหมายก�าไร 10-15% นี้ได้อยู่ 
ซึ่ง Q1/62 อาจจะเป็นไตรมาสที่มีผลประกอบการ
ค่อนข้างดี เพราะการติดตามทวงถามหนี้ท�าได้ค่อน
ข้างดี และหนี้สูญยังไม่ตัดมากนัก แต่ไตรมาส 2/62 
เนื่องจากวันท�าการน้อยกว่าวันอื่นๆ หนี้สูญรับคืนก็
น้อยกว่าไตรมาส1 ซึ่งอาจจะเป็นไตรมาสที่น้อยที่สุด
ใน 4 ไตรมาส ฉะนั้นในไตรมาส 3/62 เมื่อวันท�าการ
กลับมาเป็นปกติแล้วคาดว่าก็จะเห็นไตรมาส3/62 
ผลประกอบการกลับมาได้ตามเป้า ส่วน Spending    
ของบัตรเครดิต ใน 6 เดือนแรกอยู่ที่กว่า 10% ดีกว่า
อุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 8%   
ซึ่งโมเมนตัมตรงนี้ ผมคิดว่ามาร์เก็ตติ้งก็จะรักษาไว้  
ซึ่งโดยปกติในไตรมาส3 และไตรมาส4 ของปีก็จะเป็น
ไตรมาสที่การจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น โดยไตรมาส4 
จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี" นายชุติเดช กล่าว 
 ส�าหรับความคืบหน้าการด�าเนินธุรกิจให้บริการ
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ -พิโกไฟแนนซ์ บริษัทฯ ได้มี
การจัดตั้ง บริษัท เคทีซี นาโน จ�ากัด และบริษัท เคที
ซี พิโก กรุงเทพ จ�ากัด รองรับการประกอบธุรกิจสิน

เชื่อสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ - พิโกไฟแนนซ์ เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากกระทรวง
การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย
คาดว่าจะได้รับภายในเดือน สิงหาคมนี้ หลังจากนั้น
จะเริ่มทดลองทดลองท�าธุรกิจ
 "สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ - พิโกไฟแนนซ์ ก็รอ
ไลน์เซ่นส์อยู่ เราผ่านจุดแรกไปแล้วคือทางธปท. 
อนุญาตให้ขยายขอบเขตของธุรกิจไป ฟิโก้ นาโน 
แล้ว ล�าดับถัดไปที่เราท�าแล้วคือเราจัดตั้งบริษัทใหม่
ขึ้นมา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือน�าบริษัทฯ นั้น
เข้าไปยื่นขอรับไลน์เซ่นส์ ตอนนี้อยู่ในจัหวะสุดท้าย
แล้ว รอไลน์เซ่นส์จากทาง กระทรวงการคลังและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดหวังว่าภายในเดือน 
สิงหาคมนี้เราน่าจะได้มา และจะเริ่มท�าทดลองท�า
ธุรกิจ ซึ่งเราคงท�าไม่เมือนกับคนอื่นมีวิธีการที่
เตรียมไว้ แต่ขอรอให้ได้ไลน์เซ่นส์ก่อนแล้วค่อยเล่าให้
ฟังทีหลัง" นายชุติเดช กล่าว   

 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.)
หรือ PTT เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวคณะ

กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มีมติ

ไม่เห็นชอบให้ บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้า

ปลีก จ�ากัด (มหาชน) (โออาร์) เข้าระดมทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่ง

อาจส่งผลให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในวง

กว้าง ?นั้น?

 ปตท. ขอเรียนชี้แจงว่า ในการประชุมคณะ

กรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ที่ผ่านมา ยังไม่มีวาระของโออาร์น�าเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

 ในส่วนของความคืบหน้าในประเด็นดัง

กล่าว ปัจจุบัน โออาร์ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อน�าโออาร์เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

 อย่างไรก็ตาม ปตท. ไม่สามารถให้ราย

ละเอียดการด�าเนินการในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากมี

ข้อจ�ากัดตามกฎหมาย

 ทั้งนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้นของโออาร์ ปตท. 

ขอยืนยันว่าการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว จะ

ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และจะมีการ

พิจารณารายละเอียด รวมทั้งสถานการณ์และ

ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

 หากมีความคืบหน้าที่ส�าคัญประการใด

ที่ ปตท.สามารถแจ้งได้ตามกฎหมาย ปตท. 

จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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OSP แจงกรณีเอ็ม-150 โดนเปรียบเทียบปรับ  

ระบุพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การแข่งขันทางการค้า

TPIPL เผยศาลแพ่ง มีค�าพิพากษาให้แพ้คดี 

กรณี น�าเอาแร่หินอุตฯชนิด หินปูนเพ่ืออุตฯปูนซีเมนต์

ไปถมกลับคืนยังพ้ืนท่ีเดิม , เตรียมอุทธรณ์

 บริษัท โอสถสภา จ�ากัด 
(มหาชน) OSP ชี้แจง จากกรณีที่ส�านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ท�าการ
เปรียบเทียบปรับ บริษัท เอ็ม-150 จ�ากัด เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นั้น บริษัท โอสถสภา 
จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงว่า บริษัท 
เอ็ม-150 จ�ากัด ได้หยุดประกอบกิจการมาตั้งแต่
ปี 2558 และขณะนี้อยู่ระหว่างการช�าระบัญชีเพื่อ
เลิกบริษัท ซึ่งการเลิกบริษัทดังกล่าว เป็นผลจาก
การปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทโอสถ
สภาเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
กรณีดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ซึ่งได้
ยื่นต่อส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมทั้งได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�า
ปี (56-1)
 
 ส�าหรับกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่ม

เติมว่า เมื่อปี 2555 บริษัท เอ็ม-150 จ�ากัด ได้
รับแจ้งจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการ
ค้า (“คณะกรรมการฯ”) จากกรณีที่คณะกรรม
การฯ ได้รับข้อร้องเรียนว่า บริษัท เอ็ม-150 จ�ากัด 
กระท�าการขัดต่อพระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ.2542 (ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยกเลิก
แล้วโดยกฎหมายฉบับใหม่) ซึ่งบริษัท เอ็ม-150 
จ�ากัด ได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการฯ ใน
การสอบสวนมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560 (ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับ
ใหม่) มีผลใช้บังคับ โดยให้อ�านาจคณะกรรมการฯ 
ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 
2560 ในการเปรียบเทียบปรับเพื่อยุติคดีได้ บริษัท 
เอ็ม-150 จ�ากัด จึงได้ยินยอมให้เปรียบเทียบ
ปรับเพื่อให้คดีสิ้นสุด ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท เอ็ม-150 
จ�ากัด สามารถด�าเนินการช�าระบัญชีให้แล้วเสร็จ
และเลิกบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป โดย
บริษัทฯ ได้ท�าการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อย

แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการ
เปรียบเทียบปรับดังกล่าวเป็นการกระท�าภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับใหม่ที่ให้คณะกรรม
การฯ เป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาเปรียบเทียบปรับ
และเมื่อมีการเปรียบเทียบปรับแล้วมีผลให้คดี
อาญาเลิกกัน
 
 ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวข้างต้นมิได้มีความ
เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของโอสถสภา หรือแบรนด์ เอ็ม-150 แต่อย่างใด 
เนื่องจากบริษัท เอ็ม-150 จ�ากัด ได้หยุดประกอบ
กิจการตั้งแต่ปี 2558 ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 
 จากกรณีดังกล่าว บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ตลอดจนได้ก�าหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการการจ�าหน่ายสินค้าให้รัดกุม 
ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพต่อไป

 นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) TPIPL 

เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลแพ่งได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขด�าที่ สว. 5/2559 ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยพนักงานอัยการได้ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทฯ โดยศาลแพ่งได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ น�าเอาแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูน

เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จ�านวน 12,488,023.50 เมตริกตัน ไปถมกลับคืนยังพื้นที่เดิม หรือ ให้บริษัทฯ ช�าระเงินจ�านวน 1,671,128,829.14 บาท 

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,602,948,617.40 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป ให้กับโจทก์ จนกว่าจะเสร็จสิ้น

 บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มิได้กระท�าผิดตามฟ้อง ดังนั้นบริษัทฯจะใช้สิทธิ อุทธรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และเนื่องจากคดีดัง

กล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯจะใช้ สิทธิอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับต่อศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
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 "สมพล ธนาด�ารงศักดิ์" บิ๊ก FPI ส่งซิก

ผลงาน H1/62 โตเข้าเป้า หลัง คว้าออเดอร์

ใหม่ต่อเนื่อง-มีโมเดลใหม่หนุน คงเป้ารายได้

ปี62 โต10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1.98 พันลบ. 

พร้อมศึกษาลงทุนโซลาร์ฟาร์ม-ไบโอแมสใน

เวียดนาม 2-3 โครงการ ก�าลังการผลิตราว 70  

MW ขณะที่ฉวยจังหวะลงทุนช่วงบาทแข็ง เผย 

Q3/62 มีแผนซื้อเครื่องจักรใหม่ 3 ตัว  

 นายสมพล ธนาด�ารงศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน 
พาร์ท อันดัสตรี้ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ FPI เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์

ว่าคาดภาพรวมผลประกอบการครึ่งปีแรกของ

ปี 2562 จะเติบโตดีเป็นไป

ในทิศทางเดียวกับที่

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย

ไว้ เนื่องจาก บริษัทฯ 

ได้รับออเดอร์ใหม่ๆ 

เพิ่มขึ้น ประกอบกับ

มีโมเดลใหม่เพิ่มขึ้น

มาสนับสนุน ส่วนภาพ

รวมผลประกอบ

การทั้งปี2562 

บริษัทฯ ตั้งเป้า

รายได้เติบโต

ประมาณ 

10% จาก

ปีก่อนที่มี

รายได้ 1,982.14 ล้านบาท

 "ภาพรวมครึ่งปีแรกเป็นไปตามแผน น่าจะ

โตประมาณ 10% ตามที่เราคาดการ์ไว้ เพราะ

ว่าเรามีออเดอร์ใหม่ๆ เข้ามาและเรามีการลงทุน

โมเดลใหม่ และ Q3 - Q4 หรือในครึ่งปีหลังนี้เรา

รับงาน OEM มาเยอะมาก เราบิดงานโตโยต้าไป 

9 โปรเจคในช่วงเดือนเมษายน เราได้มา 7 โปร

เจค มูลค่าประมาณ 250 ล้านบาท และมีงาน

งานมิตซูบิชิ 2 โปรเจค ส่วนธุรกิจพลังงานปี

หนึ่งน่าจะได้ประมาณ 80 ล้านบาท "นายสมพล 

กล่าว   

 ขณะที่ธุรกิจพลังงาน ที่บริษัทฯ ลงทุนใน

บริษัทร่วมทุน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ 

จ�ากัด (SAFE) ที่ FPI บริษัทฯ เข้าลงทุนสัดส่วน 

33.37% ปัจจุบันสามารถรับรู้ผลการด�าเนินงาน

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 

7.5 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน 

เอนเนอร์จี จ�ากัด (PWGE) โดย SAFE เข้าลงทุน

ใน PWGE คิดเป็นสัดส่วน 99.99%, บริษัท บิ

น่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด โดย SAFE 

เข้าลงทุนคิดเป็นสัดส่วน 49% และบริษัท เซฟ 

ไบโอแม็ส จ�ากัด โดย SAFE เข้าลงทุนในบริษัท 

เซฟ ไบโอแม็ส จ�ากัด คิดเป็นสัดส่วน 100%   

คาดว่าบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรตามส่วนแบ่ง

การลงทุนเข้ามาในปีนี้ประมาณ 80 ล้านบาท

 นอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่ที่อยู่ใน

ระหว่างการศึกษาเข้าไปลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล อยู่  

2-3 โครงการ เป็นโครงการในประเทศเวียดนาม  

คาดว่าจะรู้ผลในเร็วๆ นี้   

 "โครงการใหม่เรามองการโตในเวียดนาม 

ซึ่งตอนนี้ศึกษาลงทุนโซลาร์ฟาร์มและไบโอแมส

ร่วมกับพาร์ทเนอร์อยู่ 2-3 โครงการ คิดว่าน่าจะ

รู้ผลในเร็วๆ นี้ ถ้าโซลาร์ประมาณ 50 เมกะวัตต์  

และไบโอแมสประมาณ 20 เมกะวัตต์" นาย

สมพล กล่าว   

 

 นายสมพล กล่าวถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่า

ในช่วงที่ผ่านมาว่า ช่วงต้นปีบริษัทฯ มีการท�า

ฟอร์เวิร์ดปิดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไว้

ถึงประมาณเดือนสิงหาคมได้เรทเฉลี่ยประมาณ 

31.70 บาทต่อดอลลาร์ โดยหากเงินบาทยังแข็ง

ต่อเนื่อง จะมีผลตั้งแต่หลังเดือน ส.ค. เป็นต้น

ไป  

 อย่างไรก็ตามในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า

บริษัทฯ มีได้ใช้จังหวะนี้ในการลงทุน โดยมีการ

ซื้อเหล็กจากเวียดนาม ส่วนโซลาร์รูฟท็อฟซื้อ

เหล็กจากออสเตรเลีย เป็นจุดหนึ่งที่บริษัทฯ 

พยายามใช้เงินบาทที่แข็งค่าเอาไปลงทุนในช่วง

นี้ และในไตรมาส 3/62 มีแผนจะซื้อเครื่องจักร

ใหม่ 3 ตัว ซึ่งจะท�าให้ได้ต้นทุนที่น้อยลง จึงมอง

ว่าเป็นจังหวะที่ดีในการน�าเงินไปลงทุน

FPI ส่งซิกผลงาน H1/62 โตเข้าเป้า 
หลังคว้าออเดอร์ใหม่ต่อเน่ือง-มีโมเดลใหม่หนุน 

/ศึกษาลงทุนโซลาร์ฟาร์ม-ไบโอแมส ในเวียดนาม 2-3 โครงการ
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 บีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน

ครึ่งแรกปี 2562 จ�านวน 758 โครงการ มูลค่า

กว่า 2.3 แสนล้านบาท เป็นการลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายถึงร้อยละ 57 สอดรับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ด้านยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท 

ญี่ปุ่นครองแชมป์อันดับ 1 ของมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ

 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ภาวะ

การส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีแรกของปี 2562 

(มกราคม-มิถุนายน) มียอดขอรับการส่งเสริม

การลงทุนรวมทั้งสิ้น 758 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี

จ�านวน 707 โครงการ ขณะที่มีมูลค่าการลงทุน

รวม 232,610 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 17 เนื่องจากในช่วง 

6 เดือนแรกของปี 2561 

มีโครงการลงทุนขนาด

ใหญ่ คือ โครงการผลิต

น�้ามันเชื้อเพลิงส�าเร็จรูป 

ของบริษัท ไทยออยล์ 

จ�ากัด (มหาชน)

 ทั้งนี้ โครงการ

ลงทุนที่ยื่น

ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปีนี้ อยู่ใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายถึงร้อยละ 57 มูลค่า

รวม 131,850 ล้านบาท สะท้อนถึงแนวโน้ม

และทิศทางการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0 โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาเป็น

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เกษตรและ

แปรรูปอาหาร เช่น กิจการดาต้าเซ็นเตอร์ กิจ

การเคเบิ้ลใต้น�้า การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์

อัตโนมัติ (Automation) เป็นต้น

 นอกจากนี้กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ เริ่มมี

การขอรับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน 

เช่น โครงการผลิตสารกระตุ้นการเจริญเติบโต

ของเซลล์ส�าหรับเป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง 

โครงการวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิต

น�้าผลไม้น�้าตาลต�่า เป็นต้น

 ส�าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

(FDI) ซึ่งช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีจ�านวน 

468 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ขณะที่มีมูลค่า

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อย

ละ 109 ด้วยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจาก 70,530 ล้าน

บาท เป็น 147,169 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุน

จากประเทศญี่ปุ่นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่า 

42,454 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของ

มูลค่า FDI ทั้งหมด ตามด้วยจีน 24,278 ล้าน

บาท สวิตเซอร์แลนด์ 11,443 ล้านบาท สิงคโปร์ 

7,615 ล้านบาท และฮ่องกง 7,534 ล้านบาท

 ทั้งนี้การขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีมูลค่า

รวม 118,050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของ

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 

แบ่งเป็นจังหวัดชลบุรี 68,210 ล้านบาท ระยอง 

40,310 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา 9,530 ล้าน

บาท

 นางสาวดวงใจ กล่าวว่า การส่งเสริมการ

ลงทุนของบีโอไอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การเติบโตของประเทศและเศรษฐกิจ

ไทย โดยตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 

บีโอไออนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 717 

โครงการ มูลค่ารวม 191,790 ล้านบาท ทั้งนี้ได้

ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจโดยสร้างงานให้คนไทย 

43,878 ต�าแหน่ง ส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุดิบ

ในประเทศ คิดเป็นมูลค่า 236,216 ล้านบาทต่อ

ปี โดยเฉพาะในกลุ่มเคมีภัณฑ์ พลาสติก และ

กระดาษ และคิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่สร้าง

รายได้เข้าประเทศ 337,245 ล้านบาทต่อปี

 นอกจากนี้ ยังได้ก่อให้เกิดการสร้างงานใน

ส่วนภูมิภาคมากขึ้น เช่น ล่าสุดบีโอไอได้อนุมัติ

ให้การส่งเสริมกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ มูลค่า

เงินลงทุน 1,500 ล้านบาท ตั้งโครงการที่อ�าเภอ

หนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งโครงการดังกล่าว

จะก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 4,000 ต�าแหน่งใน

พื้นที่ชายแดนภาคใต้

BOI เผยครึ่งปีแรกยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท 

ญี่ปุ่นครองแชมป์อันดับ 1
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 บล.ไอร่า ลุ้นดัชนีตลาดหุ้นไทยเดือนส.ค. 

ไปต่อ จากแรงหนุนภายในประเทศ หลังเปิด

นโยบายรัฐบาล และคาดมีการออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น - ยาว กันต่อเนื่อง แต่

ปัจจัยการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน กลับ

มาสร้างความกังวลอีกครั้งหลังเบรกไปก่อนหน้า

นี้ หลังการเจรจาล่าสุดไม่มีความชัดเจน โดยคัด

หุ้นเด่นประจ�าเดือนนี้ ชู ADVANC-AP-CK-JKN-

KBANK-PTTEP

 ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์
ไอร่า จ�ากัด (มหาชน) หรือ AIRA 

ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทย ในช่วงเดือน

สิงหาคมว่า ยังมีโอกาสปรับขึ้น แต่อยู่ในกรอบ

จ�ากัด โดยได้ปัจจัยหนุนจากประเด็นในประเทศ 

โดยเฉพาะความเชือ่มัน่ลงทนุหลงัการเข้ามาของ

รัฐบาลชุดใหม่ และแถลงนโยบาย พร้อมคาดมี

การออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว

 พร้อมทั้งคาดว่าสถาบันจัดอันดับความน่า

เชื่อถือมีแนวโน้มปรับเพิ่มอันดับ Credit Rating 

จาก Lower Medium Grade เป็น Upper 

Medium Grade ระยะถัดไป หลังเพิ่ม Outlook 

จาก Stable เป็น Positive เมื่อ กรกฎาคมที่

ผ่านมา แต่ท้งนี้อาจจะมีแรงขายท�าก�าไร (Sell 

on Fact) หลังหมดช่วงประกาศผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2562 ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ และ

ติดตามการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ซึ่ง

คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 

1.75%

 ด้านปัจจัยต่างประเทศนั้น คาดว่าประเด็น

สงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน จะกลับมาสร้าง

ความกังวลต่อการลงทุนรอบใหม่ หลังจากการ

เจรจาล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้า พร้อมกับยังมี

ความไม่แน่นอน แต่ทั้งนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจาก

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลง 0.25% 

ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 11 ปี แต่คงต้อง

ติดตามกันต่อว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เฟดจะมี

ทิศทางอย่างไรต่อ เพราะการประชุมล่าสุดไม่มี

การ ส่งสัญญาณใดๆ บ่งชี้การปรับลดดอกเบี้ย 

พร้อมทั้งจับตากระแส Fund Flow ที่ไหลเข้า 

Emerging Market และไทย อาจชะลอลงบ้าง

 ดังนั้นแนะน�ากลยุทธ์ลงทุนในเดือน

สิงหาคม โดยคัดหุ้นเด่น ดังนี้ ADVANC, AP, 

CK, JKN, KBANK และ PTTEP อีกทั้งแนะน

น�าหุ้นกลุ่มค้าปลีกและท่องเที่ยว คาดได้รับ

ประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐฯ ที่ออกมา

เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศและท่องเที่ยว 

รองลงมาหุ้นกลุ่มพลังงาน ทั้งกลุ่มน�้ามัน เช่น 

PTTEP จากราคาน�้ามันดิบดูไบ ที่คาดเคลื่อนไหว

อยู่ในกรอบ 60 - 70 ดอลลาร์/บาร์เรล และ

กลุ่มโรงกลั่น เช่น TOP และ SPRC จากค่าการก

ลั่นที่ฟื้นตัว และคาดทรงตัว 6 - 7 ดอลลาร์/

บาร์เรล และหุ้นที่มีปัจจัยโดดเด่นเฉพาะตัว เช่น 

SCB ที่คาดผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตโดด

เด่นจากการขาย SCB Life ให้กับ FWD พร้อม

คาดจ่ายปันผลพิเศษ ประมาณ 18 - 19 บาท/

หุ้น

กูรูไอร่า คาด SETส.ค.มีลุ้นวิ่ง แต่อยู่ในกรอบจ�ากัด-หุ้นเด่น 

ADVANC-AP-CK-JKN-KBANK-PTTEP
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 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
ของไทยน่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่

ระดับ 1.75% ในการประชุมครั้งที่ 5 ของปี 2562 

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมองว่า กนง. ยังคง

ให้น�้าหนักกับปัจจัยความเสี่ยงเชิงเสถียรภาพใน

ระบบการเงิน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่แม้จะมี

แรงส่งชะลอลง แต่ยังคาดหวังผลจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังที่จะประคองภาพ

รวมเศรษฐกิจไทยให้ปรับดีขึ้นจากครึ่งแรกของปี 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - ปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ไทยในระยะข้างหน้าคงมีน�้าหนักมากขึ้นในการ

ตัดสินใจนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ ใน

ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา แรงฉุดต่อการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยปรากฏชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะ

ภาคต่างประเทศอันเป็นผลจากข้อพิพาททางการ

ค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ตามล�าดับ โดยล่าสุดสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มการเก็บ

ภาษีสินค้าจีนอัตราร้อยละ 10 กับสินค้ากลุ่มที่

เหลืออยู่ 3 แสนล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 

กันยายน 2562 นอกจากนี้ ประเด็น Brexit อาจ

จะมีผลต่อความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงิน

ทุน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการนโยบายการเงิน คง

รอติดตามผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาลใหม่ นอกจากนี้ภาพรวมของตลาดการเงิน

ที่ผ่อนคลายซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ

กลาง-ยาวปรับลดลง 0.3-0.9% จากช่วงต้นปีที่

ผ่านมา ตลอดจน แรงกดดันจากการแข็งค่าของ

เงินบาทที่ลดลง อันเป็นผลจากมาตรการดูแลค่า

เงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยและการส่ง

สัญญาณของเฟดต่อการปรับนโยบายการเงินของ

เฟดในการประชุมรอบกรกฎาคม 2562 ว่าเป็นการ

ปรับอัตราดอกเบี้ยกลางวัฎจักร มิใช่การส่ง

สัญญาณถึงวัฎจักรอัตราดอกเบี้ยขาลงอาจจะช่วง

ลดแรงกดดันต่อปัจจัยการแข็งค่าของเงินบาท น่า

จะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ไทย 

 ซึ่งจากภาพของเศรษฐกิจดังกล่าว ท�าให้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) คงจะประเมินทิศทางเศรษฐกิจใน

ระยะข้างหน้า โดยค�านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย

หนุนดังที่กล่าวมาขั้นต้นอย่างรอบคอบโดยหาก

ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีมี

แนวโน้มชะลอลงจากครึ่งแรก คงจะเปิดโอกาสให้ 

กนง. มีการทบทวนความเหมาะสมของการด�าเนิน

นโยบายการเงินในระยะต่อไป

 - ในขณะที่ประเด็นเสถียรภาพระยะยาว 

ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่คณะกรรมการนโยบาย

การเงินให้น�้าหนักในช่วงนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการ

นโยบายการเงินคงจะเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทาย

มากขึ้นในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินภาย

ใต้ปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงเชิง

เสถียรภาพการเงินจากการเร่งตัวขึ้นของหนี้ภาค

ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อาจเป็นปัจจัย

กดดันศักยภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยใน

ระยะยาว โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศ

ใช้มาตรการดูแลความเสี่ยงเฉพาะทาง (Macro 

และ Micro prudential) อาทิ การก�าหนดเพดาน

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน 

(LTV ratio) ตลอดจน มาตรฐานดูแลคุณภาพสิน

เชื่อ อาทิ การจ�ากัดอัตราส่วนความสามารถใน

การช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: 

DSCR) ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในสิ้นปีนี้ ต้อง

อาศัยระยะเวลากว่าจะ สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ใน

การปรับลดปัจจัยเสี่ยงเชิงเสถียรภาพ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดกนง.คงดอกเบี้ย

นโยบายที่ระดับ 1.75% ในการประชุมวันที่ 7 ส.ค.62
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 แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ แนวรบ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ทวีความรุนแรงมาก
ยิ่ง ตอนนี้ไปสู่สงครามค่าเงินแล้ว เมื่อธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ปรับค่าเงินหยวนให้
อ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ งานนี้ตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศ
ขึ้นภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีน ท�าให้ตลาดหุ้นทั่วโลกสั่นคลอนอีกครั้ง
 เครื่องมือ เครื่องมือที่มี.... ยิ่งมหาอ�านาจ สหรัฐ-จีน ถูกงัด น�ามาใช้ ทั่วโลก ล้วน
หวั่นไหว กระแสเงินทุน พยายามวิ่งซบ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่มากนัก...ทุกระบบ ทุก
อย่าง ปรับตัว เปลี่ยนรูปแแบบ อย่างไร้กระบวนท่า...เอาตัวรอดและผลตอบแทนที่เกิด
ขึ้นจริงเท่านั้น จะเป็นผลงาน เป็น KPI
 สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และข้างหน้า ลุงตู่และทั่นสมคิด คงต้องจัดแพคเกจชุดใหญ่ 
กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ได้ หากเปิดแพคเกจแล้ว นักลงทุน รู้สึกเฉยๆ รัฐบาลลุงตู่2 คงหืด
ขึ้นคอ มิใช่ น้อยๆ ยังไง แม่มดน้อย ขอเป็นก�าลังใจให้คนท�างานทุกคนคร้า...สู้น่ะ คุงลุง
 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,665.99 จุด ลดลง 18.72 จุด หรือ 1.11% มูลค่า
การซื้อขาย 48,470.80 บาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 1,312.72 ล้านบาท บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 244.03 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 2,653.11 
ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 3,721.80 ล้านบาท
 MCS ได้งานโครงการ Toranormon Azabudai redevelopment project มูลค่า
ยังระบุไม่ได้ โดย น�้าหนักงาน 33,000 ตัน (ไม่รวมงานเพิ่มเติม) ระยะเวลาผลิตเดือน 
สิงหาคม 2562 มิถุนายน 2564 และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว อาคารนี้จะกลายเป็นอาคารเชิง
พาณิชย์ที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ไม่นับรวมหอการสื่อสาร
 ALL ประสบความส�าเร็จอย่างท่วมท้น หลังจากเปิดขายวันเดียว โครงการ ดิ 

เอ็กเซล ลาดพร้าว – สุทธิสาร เพียงแค่วันเดียวลูกค้าแห่
จองกวาดยอดขายแล้วกว่า 850 ล้านบาท หรือคิดเป็นก
ว่า70 % ของมูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร 
“ธนากร ธนวริทธิ์” เผยกลยุทธ์เด็ดมัดใจลูกค้าแนวรถไฟฟ้า 
ต้องเข้าถึงวิถีชีวิตของคนยุคใหม่มีชีวิตคู่แต่ (ยัง) ไม่มีลูก 
ภายใต้คอนเซปต์ “แรงบันดาลใจเกิดได้ทุกตารางเมตร  : 
Inspiration is All Around” และราคาขายต้องดึงดูด ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Real Demand อย่าง

แท้จริง ตอกย�้าเป้าติดอันดับ Top 10 อสังหาฯ แถวหน้าของไทยภายใน 5 ปี  
 CHEWA เปิดโครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ จับมือกับ COMMAX โชว์
เทคโนโลยี Home Automation พร้อมฟังก์ชันอ�านวยความสะดวกอีกมากมาย พร้อมลุย
เปิดโครงการในช่วงครึ่งปีหลังอีก 7 โครงการ หนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง....ในไตรมาส 

3/62 บริษัทวางแผนเปิดโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการชีวาทัย เกษตร - 
นวมินทร์ มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท, 2. โครงการชีวารมย์ นครอินทร์ มูลค่า
โครงการ 1,593 ล้านบาท และ 3. โครงการชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บางบอน มูลค่า
โครงการ 765 ล้านบาท 
 ส่วนโครงการที่จะเปิดตัวในไตรมาส 4/62 มีจ�านวน 4 โครงการ  ได้แก่ 1.โครงการชี
วาทัย ปิ่นเกล้า มูลค่าโครงการ 1,587 ล้านบาท, 2.โครงการฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 มูลค่า
โครงการ 430 ล้านบาท, 3.โครงการชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุมธานี มูลค่าโครงการ 903 
ล้านบาท, และ4.โครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 36 มูลค่าโครงการ 270 ล้านบาท
 เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มอบของขวัญพิเศษฉลองเดือนแห่งวันแม่ ‘Celebrate 
Mother’s Day’ ให้ลูกบ้านเมเจอร์ฯ ได้สวย สบายตัว และสุขภาพดีแพ็คคู่ทั้งคุณแม่คุณ
ลูก ด้วยสิทธิพิเศษจาก ฟิลิป เวน คลับสุขภาพและความงามระดับไฮเอนด์ส�าหรับสุภาพ
สตรี แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย กับ Super 3D Facial Treatment นวัตกรรม
นวดหน้า 3 มิติ ชั้นเลิศระดับพรีเมียม คืนความอ่อนเยาว์เปล่งปลั่งให้คุณแม่ ได้ดั่งใจใน 
90 นาที และสัมผัสการผ่อนคลายอย่างเหนือระดับกับ X-Aroma Relaxing Massage 
โปรแกรมนวดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ช่วยคุณแม่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดความตึงเครียด พร้อม
บ�ารุงผิวพรรณให้เนียนนุ่มชุ่มชื่น ด้วยผลิตภัณฑ์ โบทานิคระดับพรีเมียมจากแบรนด์ 
Pevonia ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงชวนคุณแม่ออกก�าลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
กับ Fitness ที่มีอุปกรณ์มาตรฐานระดับโลกอย่างครบครัน ลูกบ้านเมเจอร์ฯ แบ่งปันช่วง
เวลาแห่งความสุขกับคุณแม่ได้ทุกวันตลอดเดือนสิงหาคม 2562 ที่ ฟิลิป เวน มี 2 สาขา 
ที่อาคารอัมรินทร์  ทาวเวอร์ ชั้น 19 และ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 12A 
 โอสถสภา หรือหุ้น OSP ถูกส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้
ท�าการเปรียบเทียบปรับ บริษัท เอ็ม-150 จ�ากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ฐานขัดต่อ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า งานนี้เพื่อยุติคดีได้ บริษัท เอ็ม-150 จ�ากัด จึง
ได้ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับเพื่อให้คดีสิ้นสุด และการปรับครั้งนี้ ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจของโอสถสภา หรือแบรนด์ เอ็ม-150 แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัท เอ็ม-
150 จ�ากัด ได้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2558 ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 MILL เงียบหายไปจากจอหุ้นนานๆ วานนี้ ก็มีคนใจถึง ปลุกราคาหุ้น MILL ลุกขึ้น
วิ่ง บวก 12.50% วันนี้ จะพึ่งได้หรือไม่ ไปต่อหรือไม่  โปรดอย่ากระพริบตา
 RPH เผยครึ่งปีแรกปีนี้ ก�าไรโต 30.08% เหตุรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
หนุน แถมยังจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.07 บาท/หุ้น XD 19ส.ค. ขณะที่ส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจ�านวน 
1,277.90 ล้าน บาท และ 1,309.19 ล้านบาท ตามล�าดับ เนื่องจาก บริษัทฯ มีก�าไรจาก
การด�าเนินงาน
 วันนี้ 6ส.ค.DOHOME เข้าเทรดวันแรก จะพ้นจองที่ 7.80 บาท คงอยู่ที่
สถาบันในประเทศ ว่าจะคิดเห็นไปทางเดียวกันหรือไม่ ในฐานะได้รับจัดสรรไอพีโอมากขึ้น 
เป็นสิ่งที่ต้องคอยติดตามกันหลายวัน ส�าหรับ DOHOME มีหุ้น IPO ประกอบด้วย หุ้น
เพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จ�านวน 456,160,000 หุ้นและหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่
เสนอขายประชาชนทั่วไป จ�านวน 8,880,000 หุ้น

การค้า-ค่าเงิน

บล.เคทีซีมิโก้ : SAWAD แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 64.00 บ.

บล.เคทีซีมิโก้ : BANPU แนะน�า Underperform ราคาพื้นฐาน ที่ 15.50 บ.

บล.ทรีนีตี้ : HMPRO แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 17.00 บ.

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : BLA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 31.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SIRI แนะน�า Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่ 1.15 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : QH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.20 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PTT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 53.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : HMPRO แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 17.50 บ.

บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : HANA แนะน�า Fully Valued ราคาพืน้ฐาน ที ่22.70 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : ERW แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.30 บ. 

บล.ฟิลลิป : SABINA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 36.50 บ.

บล.ฟิลลิป : PSL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.90 บ.

บล.ฟิลลิป : SABINA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 36.50 บ. 

16 www.HoonInside.com 6  August  2019





สรุปมูลค่าการซื้อขาย

18 www.HoonInside.com 6  August  2019



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

19 www.HoonInside.com 6  August  2019



20 www.HoonInside.com 6  August  2019




